



**1** เป็นเรื่องน่าชื่นใจและน่ายินดีไม่น้อย หลังจาก “ประเทศไทย” ได้รับการขยับ “อันดับประเทศที่น่าสนใจทำธุรกิจ” ขึ้นมา โดยทางธนาคารโลก (World Bank) ผู้จัดทำดัชนีดังกล่าว ได้ประกาศผลคะแนน

ในด้าน ความยากง่ายในการทำธุรกิจ ประจำปี ค.ศ. 2018 ออกมา โดยอันดับของไทยได้รับการขยับขึ้นมาอยู่ใน “อันดับที่ 26” จากเดิมที่เคยอยู่ที่ 46 ทำให้รัฐบาลไทยยิ้มแก้มแทบปริ หลังจากก่อนหน้านี้เศรษฐกิจไทยจะไม่ค่อยโตมากนัก ซึ่งก็คือยกเครดิตนี้ให้กับทางรัฐบาลไทย และรวมถึงหลาย ๆ ภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันจนทำให้อันดับของประเทศไทยขยับเลื่อนขึ้น...

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนสมควรได้รับการชื่นชมกับ “อันดับประเทศไทย” ในกรณีสำคัญกรณีนี้ ทั้งนี้ เกี่ยวกับ “อันดับไทย” ที่ได้รับการขยับขึ้นนี้ เป็นส่วน

หนึ่งของ รายงาน Doing Business 2018 ที่ทำการจัดอันดับ ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยธนาคารโลก ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนอันดับที่ 26 จากการสำรวจทั้งหมด 190 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ที่ได้อันดับที่ 2 และมาเลเซีย ที่ได้อันดับที่ 24 ซึ่งอันดับที่ดีขึ้นของไทย มี 6 ด้าน จาก 10 ด้าน ได้แก่...การเริ่มต้นธุรกิจ, การขอใช้ไฟฟ้า, การได้รับสินเชื่อ, การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย, การชำระภาษี, การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

...นี่เป็นข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับกรณีสำคัญกรณีนี้ และกับ “การจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ” ที่ธนาคารโลกเป็นผู้จัดทำรายงานนั้น ต้องถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญ ที่ทุกประเทศต่างก็คาดหวังให้อันดับคะแนนของประเทศตนขยับขึ้นอยู่หัวแถว เพราะมีผลไม่น้อยเลยต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่ง “ความเป็นมา” ของรายงานดังกล่าวนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OB-ELS) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการอธิบาย

## ‘ยังมีโจทย์’อันดับไทย ‘น่าสนใจลงทุน’ ดีขึ้นอย่าให้สูญเปล่า!

ไว้ว่า...รายงานอันดับประเทศที่ทางธนาคารโลกจัดทำขึ้น เป็นการนำหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาให้คะแนนประเทศต่าง ๆ ว่า...

เมื่อต่อการลงทุนทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหน??

อนึ่ง รายงานประจำปีฉบับนี้ ได้เริ่มมีการจัดทำขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 และมีการจัดทำเป็นประจำทุก ๆ ปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาครอบคลุมในหลากหลายประเด็น ได้แก่... การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงจนถึงการปิดกิจการ โดยมีเกณฑ์พิจารณาใน 4 ประเด็นหลัก ๆ กล่าวคือ... 1. มีขั้นตอนที่ง่าย,

2.มีระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว, 3.มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และ 4.มีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินการ หรือไม่?? ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเข้าลงทุนและทำการค้ากับประเทศต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อ อันดับโลกของไทยขยับขึ้น ได้...

หลาย ๆ ฝ่ายจึงเกิดความรู้สึก "ดีใจ" ไปได้

นั่นเพราะ "ไทยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น" กว่าเดิม...

อย่างไรก็ตาม กับ "อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ" ที่ประเทศไทยได้ขยับเลื่อนขึ้นมานี้ กับกรณีนี้ ทาง "นัก



เศรษฐศาสตร์" คือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้วิเคราะห์และสะท้อนเรื่องนี้ผ่านทาง "สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์" ว่า...กับการที่ประเทศไทยได้รับการขยับอันดับจากรายงานนี้ เป็นเรื่องน่ายินดี ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนว่า...แนวทาง และมาตรการต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลนำมาใช้ มีผลกับคะแนนที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย หลังจากได้ทำการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งคะแนนที่สูงขึ้นนี้ ก็ย่อมจะทำให้ "ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดูดีขึ้น" ไม่น้อย...

"ที่ชัดเจนคือ ต่างชาติจะสนใจไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับ

ไทยแน่นอน เรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า...รายงานนี้เป็นเพียงบางส่วนจากที่นักลงทุนจะใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เพราะยังมีอีกหลาย ๆ ปัจจัย ที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวแปรได้ด้วยเช่นกัน"...เป็นการระบุจากนักเศรษฐศาสตร์รายนี้

รศ.ดร.สมชาย ยังระบุอีกว่า...นอกจากการใช้ดัชนีชี้วัดของทางธนาคารโลกแล้ว ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติในการที่จะเข้าลงทุนในประเทศใด ๆ นั้น ยังมีที่จะพิจารณาจากการที่ประเทศนั้น ๆ มีศักยภาพตรงกับที่นักลงทุนต้องการหรือไม่?? โดยนักลงทุนจะมองหาจุดแข็งของประเทศนั้น ๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งถ้ามีจุดแข็งตรงตามที่ต้องการ การตัดสินใจก็ง่ายขึ้น พร้อมกันนี้ นักเศรษฐศาสตร์คนเดิมยังได้เน้นย้ำถึง "โจทย์ใหญ่ที่ไทยต้องดำเนินการเร่งด่วน" เพราะธรรมชาตินักลงทุนจะมองหาประเทศที่จะส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับเขาได้มากที่สุด...

โจทย์ใหญ่คือ "จุดอ่อนบางเรื่องของไทย!!"

"อย่าได้ชะล่าใจกับอันดับที่ขยับขึ้นนี้นานเกินไป เพราะประเทศไทยจะต้องรีบเร่งแก้ไขจุดอ่อนบางเรื่องที่ทำให้คะแนนในบางหัวข้อของไทยยังไม่ดีขึ้นมากนัก ทั้งนี้ เพื่อให้มีการไหลเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติในอนาคตได้ดีขึ้น เพื่อสร้างจุดขายให้กับไทยได้มากที่สุด"...ทาง รศ.ดร.สมชาย ระบุเชิงแนะนำเอาไว้...

เน้นย้ำให้ "ประเทศไทยต้องรีบแก้ไขจุดอ่อนที่ยังมี"

"เพื่อเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดใจนักลงทุนทั่วโลก" มากขึ้น...

เพื่อไม่ให้อันดับโลกใหม่ของไทย "สูญเปล่า!?!?".